
Tillaga til 422. fundar bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar 19. september 2018

Tillaga 1030. fundar bæjarráðs frá 17. september sl., um að að ekki verði unnið frekar að þeim 
teikningum sem liggja fyrir varðandi viðbyggingu við Íþróttahúsið á Torfnesi vegna 
líkamsræktaraðstöðu.

Jafnframt er lagt til við bæjarstjórn að hafin verði vinna við þarfagreiningu á Torfnessvæðinu 
með framtíðarþarfir og heildarskipulag í huga.

7.  Viðbygging við Íþróttahúsið Torfnesi. - 2018010005

Lagt fram minnisblað Brynjars Þórs Jónassonar, sviðsstjóra umhverfis- og eignasviðs 
Ísafjarðarbæjar, dagsett 12. september sl., varðandi viðbyggingu við Íþróttahúsið 
Torfnesi.

Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að ekki verði unnið frekar að þeim teikningum 
sem liggja fyrir varðandi viðbyggingu við Íþróttahúsið á Torfnesi vegna 
líkamsræktaraðstöðu. 

Jafnframt er lagt til við bæjarstjórn að hafin verði vinna við þarfagreiningu á 
Torfnessvæðinu með framtíðarþarfir og heildarskipulag í huga.


